

**(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564**

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[4] 4.1 เรื่อง ขอรายชื่อสำหรับมอบโล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทยสภา (นำเสนอโดย คณะบดีคณะแพทยศาสตร์)	1. เสนอชื่ออาจารย์แพทย์ โดยให้ทำหนังสือถึงประธานสาขา และศูนย์ แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อ และนำเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ แพทยสภาอีกครั้ง เพื่อเสนอรายชื่อให้แพทยสภา	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
[5] 4.1 เรื่อง ขอรายชื่อสำหรับมอบโล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทยสภา (นำเสนอโดย คณะบดีคณะแพทยศาสตร์)	2. เสนอชื่อนิสิตแพทย์ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตแลกิจการพิเศษ พิจารณาดำเนินการ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
[6] 4.2 เรื่อง พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ความ เป็นเลิศ (พ.ศ. 2564 – 2567) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดี ฝ่ายบริหาร)	ที่ประชุมเห็นชอบ รายละเอียด ปรากฏใน Note	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[7] 4.3 เรื่อง ปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	เห็นชอบตามเสนอ	งานวิเทศสัมพันธ์/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
[8] 4.4 เรื่อง ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ไตรมาสที่ 2 งานวิจัยและบริการวิชาการ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	เห็นชอบตามเสนอ	งานวิเทศสัมพันธ์/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
[9] 4.5 เรื่อง ขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (นำเสนอโดย ประธานสาขาวิชาจักรุวิทยา)	เห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการสอบภาษาอังกฤษก่อนการบรรจุ และ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์อีกครั้ง	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[10] 4.6 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขอพิจารณาทุน การศึกษาต่อ และ ขออนุมัติสมัครเข้าศึกษาต่อ แพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ในปีการศึกษา 2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ทุนการศึกษาต่อ จำนวน 3 ทุน ดังนี้ 1. แพทย์หญิงจิรพร ชาลิธอมพร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2. แพทย์หญิงสันต์หทัย บัญชานูรัตน์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 3. นายแพทย์จักริน ศิริวิเชียร สาขาศัลยศาสตร์ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์เพื่อ พิจารณาต่อไป	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[11] 4.7 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติสมัครเข้า ศึกษาต่อแพทย์ ประจำบ้านต่อยอด และขอรับรอง เป็นต้นสังกัด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุ สาขาเวชศาสตร์โรคจากการหลับ ในปีการศึกษา 2564 (นายแพทย์นริศ เจียรบรรจงกิจ) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[12] 4.8 เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้ผ่านคณะกรรมการโรงพยาบาลก่อน นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และ คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป กรณีประสงค์ขอในครั้งนี้ขอให้ผู้อำนวยการอนุมัติก่อนนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำพิจารณาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

<p>[13] 4.9 เรื่อง พิจารณานุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาบุคลากร</p>
<p>[14] 4.10 เรื่อง ปรับแผนการเรียนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2563 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)</p>	<p>เห็นชอบปรับแผนการเรียนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2563</p>	<p>งานการศึกษา</p>
<p>[15] 4.11 เรื่อง การแต่งกายของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ที่นอกเหนือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบให้เสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ รหัสนิสิต 62 เป็นต้นไป โดยมอบให้ทั้ง 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมอบเสื้อกาวน์ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา นิสิตปี 4 จำนวนคนละ 3 ตัว และปี 6 จำนวนคนละ 3 ตัว (***) หมายเหตุ ราคาเสื้อกาวน์ ตัวละประมาณ 500 บาท 3 ตัว/คนเท่ากับ 1,500 บาท ทั้งหมด 2 ชั้นปี เท่ากับ 144,000 บาท (ราคาโดยประมาณ) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์)</p>	<p>งานบริหารงานกิจการนิสิต</p>
<p>[16] 4.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปลอดภัย พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)</p>	<p>1.มอบฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ระบุรายละเอียดนิสิตให้ชัดเจน ติดคำวลี และบุคลากร</p>	<p>1.งานบริหารงานกิจการนิสิต ดำเนินการ ข้อ (1)</p>
<p>[17] 4.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปลอดภัย พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)</p>	<p>2.มอบฝ่ายบริหารให้จัดทำในส่วนของบุคลากร</p>	<p>2.งานบริหารและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการ ข้อ (2)</p>
<p>[18] 4.13 เรื่อง โครงการจิตอาสาพัฒนา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)</p>	<p>เห็นชอบ โดยพิจารณาพร้อมกับวาระ 4.2</p>	<p>งานบริหารงานกิจการนิสิต</p>
<p>[19] 4.14 เรื่อง ขอความเห็นชอบงานเพิ่มการก่อสร้าง ที่พักบุคลากรทางการแพทย์ (นำเสนอโดย หัวหน้าสำนักงานคณบดี)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และขอความเห็นชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายการดังนี้ 1. งานเพิ่มการก่อสร้างที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เกินกว่า 13,949,559.61 บาท ทั้งนี้ให้ทวนสอบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างที่พักบุคลากร อีกครั้ง ทั้งนี้ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับก่อนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 2. เงินยืมสำหรับเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารโรงพยาบาล สำหรับแผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาล งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ค่าเช่า เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน 66,653,745.13 บาท</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>
<p>[20] 4.15 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าไปดำเนินการปรับปรุงสถานที่อาคารศรีนครินทร์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>ที่ประชุมเห็นควรให้รื้อผนังห้องอย่างเป็นทางการจากคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ขอยกเลิกการใช้สถานที่ เพื่อจะได้ทำเนินแจ้งที่ราชพัสดุต่อไป</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>
<p>[21] 4.16 เรื่อง พิจารณารับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย 4 สถาบัน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเสนอขอที่ประชุมเครือข่ายให้ทาง คณะแพทยศาสตร์ใหม่ เช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเครือข่ายด้วย</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>

[22] 4.17 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขกรรมการรัฐ อัครราชวงค์แห่งแพทย์ จำนวน 7-อัคร (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	ถอนวาระ	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[23] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย หัวหน้าสำนักงานคณบดี)	รับทราบ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยวิเคราะห์การเงินของ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 2. พิจารณาติดตามเรื่องทีคณะแพทยศาสตร์คิดลบ จากการประชุมที่มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่รวม รายรับในด้านอื่น นอกจากการเรียนการสอน ทั้งนี้ให้นำปรึกษาที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อน นำเสนอที่ประชุมประจำคณะฯ ให้ประสานรายละเอียดกับกองแผนงานฯ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
[24] 3.2 เรื่อง รายงานสถิติผู้ใช้บริการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และอัตราการครองเตียง (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์)	ที่ประชุมมอบให้ (1) ฝ่ายบริหาร จัดทำหนังสือถึงประธานสาขาในการจัดประชุมสาขาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ในสาขา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. แนวทางการสร้างรายได้ เพิ่มอัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลในเชิงรุก 2. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น ระยะยาว ทั้ง Non-degree และ degree 3 . ความต้องการสนับสนุน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[25] 3.2 เรื่อง รายงานสถิติผู้ใช้บริการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และอัตราการครองเตียง (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์)	และมอบ (2) ฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ขอให้ชี้แจงแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตลาด และการเพิ่มจำนวนคนไข้เชิงรุก โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในภาพรวม ในแนวทางการรายได้ หรืออัตราการครองเตียงในเชิงรุกในการประชุมครั้งต่อไป	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[28] 3.5 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการยื่นขอออกแบบและ ดำเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	ที่ประชุมรับทราบ และให้ดำเนินการคิดต่อการออกแบบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[29] 3.6 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม Business Unit/Premium Clinic (นำเสนอโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)	มอบรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ดำเนินการ พร้อมนี้ให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อนัดประชุมคุยรายละเอียด ต่อไป	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[30] 3.7 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย เรื่อง จีโนมิกส์ ประเทศไทย : การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมในผู้ป่วยชาวไทย 50,000 ราย (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ตั้งคณะกรรมการเพื่อนัดประชุมคุยรายละเอียด	งานบริการวิชาการ และวิจัย
[35] 6.1 เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม MD 602 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์	งานบริหารงานทั่วไป